

# BWGขึ้นแท่นหุ้นยั่งยืน3ปีซ้อน

**ผู้จัดการรายวัน360°** - เมตเตอร์ เวิลด์ กรีน ได้คะแนนดีเลิศระดับ 5 ดาว จากโครงการ CGR 2560 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ทั้งยังติด 1 ใน 65 หุ้นยั่งยืนประจำปี 2560 จาก ตลท. ถือเป็นหุ้นที่ขึ้นแท่นหุ้นยั่งยืนจาก ตลท.มาแล้วเป็นปีที่ 3 สะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างโดดเด่น

นางทัศนีย์ ทองดี ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด บริษัท เมตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้นำในธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝั่งกลบเผาทำลาย นำกลับมาใช้ใหม่ และเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานทดแทนรายเดียวในประเทศไทยเปิดเผยว่า จากผลสำรวจคะแนนกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2017) ซึ่งจัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พบว่า BWG ได้รับคะแนน "ดีเลิศ" หรือ Excellent CG Scoring เป็น 1 ใน 110 บริษัท จากการประเมินภายใต้กรอบบทบาทกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ภายใต้หลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ของบริษัทจดทะเบียนไทย และถือเป็น 1 ใน 47 บริษัท

จดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 3,000-9,999 ล้านบาท

"คะแนนระดับดีเลิศที่ BWG ได้รับในครั้งนี้ ถือว่าต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว สะท้อนให้เห็นถึงผลแห่งความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยการกำกับกิจการที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรมเสริมสร้างคุณค่าให้แก่กิจการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กับการดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท ที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดมั่นเป็นอุดมการณ์และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันตลอดมา"

นอกจากโครงการ CGR 2017 แล้ว ในการประกาศรายชื่อ Thailand Sustainability Investment หรือ หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2560 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พบว่า BWG ยังเป็น 1 ใน 65 หุ้นยั่งยืนประจำปี 2560 ด้วย โดย BWG สามารถผ่านเกณฑ์ได้รับการประกาศให้เป็นหุ้นยั่งยืนจาก ตลท.ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทเป็นอย่างมากที่เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืนจากการพิจารณาของ ตลท. ซึ่งชี้ให้เห็นว่า BWG มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการด้วยความโปร่งใส พร้อมคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต.